

# Một Bông Hồng cho Chiếu Phim “Thank You America” và Tiệc Vinh Danh Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ

Ghi Nhanh: Phạm Gia Đại

Chiều ngày Chủ Nhật 24-11-2024 lúc 2 giờ, For The Love of Vietnam đã tổ chức một Chương Trình Chiếu Phim và Ca Nhạc “Thank You America” tại nhà hàng Lavender, thành phố Westminster, nam California, Hoa Kỳ - vào cửa tự do. Chương trình gồm hai phần, phần đầu là chiếu các Trailers dài một tiếng rưỡi về ba bộ phim sẽ được ra mắt vào năm 2025, nhân tưởng niệm 50 năm ngày mất nước. Phần thứ hai là chương trình Dòng Nhạc Tiếp Nối với các ca sĩ Đình Đại (từ Pháp Quốc), Việt Khang, Phương Hồng Quế, Mộng Thủy, Jenny Tường Giang, và Hugo. Toàn bộ chương trình được Livestream trên Youtube *4TheLoveofVietnam*.



*Ban Tiếp Tân*



### *Chiếu Trailers*

For The Love of Vietnam, một tổ chức vô vụ lợi, từ Virginia miền Đông, đã chọn Vùng Little Saigon tại Quận Cam, là Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản làm nơi Chiếu Phim với chủ đề “Thank You America” và cũng để tổ chức Tiệc Vinh Danh các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ nhân dịp ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving năm 2024 đang đến. Ba MC điều hợp chương trình là Đinh Đại- Phương Hồng Quế và Phạm Gia Đại. Buổi trình chiếu trailers ba bộ phim này thành công một phần cũng nhờ vào nhà hàng Lavender là nơi có một sân khấu rộng rãi với một màn hình cinemascope lớn nhất tại miền nam California, nên các hình ảnh đã được hiện lên thật đẹp và rõ nét, y như chúng ta xem phim tại các rạp xi nê movie theaters của Mỹ vậy.



*MC Phương Hồng Quế và Phạm Gia Đại*



*Hugo*



*Hân Holiday*

Buổi chiếu phim đã được trình chiếu ngay sau Lễ Chào Quốc Kỳ Mỹ-Việt và Phút Mặc Niệm, và phần chào mừng quan khách. Qua ba Trailers này chúng ta đã được xem những thước phim tài liệu về cuộc chiến Quốc-Cộng hai thập niên tại miền Nam, về dòng người Việt tỵ nạn Cộng Sản từ miền Nam lao mình ra biển cả mênh mông để đi tìm tự do đã làm cho cả thế giới xúc động như thế nào, từ đó đã khiến cho các nước Tây Phương mở vòng tay ra đón nhận các thuyền nhân. Về hàng ngàn ân nhân đã giang tay giúp đỡ và tranh đấu cho những người Việt tìm tự do đó được đi tỵ nạn. Trong những ân nhân đó có cả những người trước kia từng

phản chiến một cách điên cuồng chống lại chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa, chống chiến tranh Việt Nam như ca sĩ Joan Baez, đã tình nguyện và trở thành những nhân tố tích cực, yêu cầu chính phủ Mỹ thời Tổng Thống Jimmy Carter cứu độ. Trong đó có tài tử Hollywood nổi tiếng Charlton Heston đã lên tiếng phản bác những luận điệu tuyên truyền của những cuốn phim Mỹ thiên tả như cuốn “Vietnam War” xuyên tạc lịch sử cuộc chiến Việt Nam, bôi xấu chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và cố tình đề cao Cộng Sản một cách sai lầm. Chỉ có đoạn chiếu về HCM trên đường tìm cách đưa chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam, theo khán giả là không cần thiết.



*Đình Đạ- Jenny Tường Giang*



*Ca Đoàn Gloria*



### *Mộng Thủy*

Buổi chiếu phim kết thúc vào lúc 3:30 chiều và phần hai của chương trình là Dòng Nhạc Tiếp Nối được mở đầu với giọng ca của một ca sĩ trẻ mà trước đây khoảng mười năm là một cậu bé thường xuất hiện trên sân khấu trong bộ quân phục lính Cộng Hòa với các bài hát lính được mọi người yêu mến là Hugo. Hai bài hát mở đầu chương trình của Hugo “God Bless America” và “America The Beautiful” đã chiếm được ngay cảm tình của khán giả. Việt Khang với những bài hát được khán giả yêu chuộng như “Việt Nam Tôi Đâu” và “Đàn Chim Bạt Gió” (của cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo). Phương Hồng Quế với “Tình Hậu Phương” và “Tiếng Hát Hậu Phương”. *Mộng Thủy*, người nữ nhạc trưởng của ca đoàn Gloria với hai bài hát “Nắng Paris-Nắng Sài Gòn” và “Trở Về Mái Nhà Xưa” (Come Back to Sorrento) đã đưa chúng ta trở về với những năm tháng êm đềm nhưng nhớ của Sài Gòn ngày tháng cũ. Đình Đại song ca cùng Jenny Tường Giang với “Mai Tôi Về” và đơn ca “Tổ Quốc Màu Cờ” và “Merci Le Monde Entier”, cũng là những ca khúc đã đem lại sắc thái mới cho chương trình Dòng Nhạc Tiếp Nối, mang một màu sắc quê hương và lòng biết ơn đối với thế giới nhân đạo đã giang tay đón nhận những người Việt tỵ nạn Cộng Sản phải bỏ nước ra đi.



### *Các Cựu Chiến Binh Mỹ-Việt trong Tiệc Vinh Danh*

Vào bảy giờ tối cùng ngày cũng tại nhà hàng Lavender đã diễn ra Tiệc buffet với những món ăn thật ngon để Vinh Danh các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Các cựu quân nhân Mỹ và các sĩ quan trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang tại chức, và một số cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều có mặt. Thiếu Tướng Mike Lynch chủ tọa và lên sân khấu làm lễ và ca ngợi sự chiến đấu và hy sinh của các người lính Mỹ trong đó có trên 58 ngàn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Miền Nam trước kia. Dân Biểu Tạ Đức Trí cũng được mời lên sân khấu và ông tỏ ra xúc động khi nói về những người lính Mỹ trẻ trong lứa tuổi 18-20 đã chiến đấu anh hùng và hy sinh ngoài mặt trận, và trao Plaque cho cô Angie Hương và ca ngợi For The Love of Vietnam đã tổ chức chiếu phim “Thank You America” và Tiệc Vinh Danh các cựu chiến binh Hoa Kỳ này.



### *Chụp hình lưu niệm*

Chương trình ca nhạc được tiếp diễn cho đến 9:30 tối thì mãn, và mọi người ra về trong lòng an vui vì mình đã tham dự một ngày tổ chức có ý nghĩa trong mùa Lễ Tạ Ơn” đang đến gần, để “Cám Ơn Nước Mỹ” đã cứu mang hàng triệu người Việt tỵ nạn để chúng ta và con cháu mình có được cuộc sống an bình và tự do như ngày nay./.

**Pham Gia Đại**

**Chuyên Đến: Anna Le [annale016@gmail.com](mailto:annale016@gmail.com)**

**Kính mời đọc thêm những bài viết khác của tác giả tại:**  
**<http://www.vietnamvanhien.org/PhamGiaDai.html>**

**[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)**

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**  
[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)

**TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11700 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC**